

ขงคีนเงินประกันความเสี่ยงครุฑูเงินช.พ.ค.

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.ค. 2558

ขงคีนเงินประกันความเสี่ยงครุฑูเงินช.พ.ค.

ครุฑวสัทธิขอบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ ช.พ.ค.เอง
อ่างเป็นเงินของครุฑูที่ออมสินไม่ไชเงินงบประมาณ ดาน
”พินิจศักดิ์”แจงความคืบหน้าคีนเงินประกันความเสี่ยงครุฑูเงิน พร้อมเสนอบอร์ด
สกสค.ลดการหักเงินค่าใช้จ่ายหลังสมาชิกเสียชีวิตจาก 4% เป็น 3%

วันนี้(20ก.ค.) เครือข่ายพิทักษ์เงินกองทุน ช.พ.ค.แห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อ นายพินิจศักดิ์
สุวรรณรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)
เพื่อเรียกร้องขอคีนการบริหารจัดการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง
ตามโครงการสวัสดิการการเงินกฏาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) โดยนายคำสุข
สาอายุ ประธานเครือข่ายฯ กล่าววว่า เนื่องจากเงินกองทุนดังกล่าวเกิดจากการวางเงินประกันความเสี่ยงของผุฑู
ซึ่งผุฑูจะไดคีนเมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น และส่วนหนึ่งเป็นคาคอบแทนที่ได้รับจากโครงการเงินกฏของธนาคารออมสิน
ซึ่งถือวว่าเป็นเงินของสมาชิกที่กเงินไม่ไชเงินงบประมาณของ สกสค.
แต่เนื่องจากขณะนี้มปัญหาเรื่องการบริหารจัดการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบการทุจริต
ทางเครือข่ายฯจึงขอเรียกรองใหหยุดการทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนดังกล่าวทุกกรณี
พร้อมคีนการบริหารกองทุนให้สมาชิกได้มีส่วนในการบริหาร รวมถึงขอให
ศธ.เร่งตรวจสอบและเอาตัวผุฑูกระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว

ด้านนายพินิจศักดิ์ กล่าววว่า กรณีนเงินประกันความเสี่ยงที่ผุฑูวางไว้ ซึ่งมีตั้งแต่ 2,000-6,000
บาทตามวงเงินกฐนั้น บอร์ด ช.พ.ค.มีมติให้คีนเงินดังกล่าวใหครุฑแล้ว แต่เรื่องนี้ตองนำเรื่องเขาพิจารณาในบอร์ด
สกสค.อีกครั้ง นอกจากนี้สำนักงาน สกสค.จะเสนอบอร์ด บอร์ด
สกสค.ใหปรับลดการหักเงินค่าใช้จ่ายในกิจการตามระเบียบการกฏาปนกิจสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจากเดิมร้อยละ
4 เหลือร้อยละ 3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของบอร์ด สกสค.วจะปรับลดเทาใด

“ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีทั้งทางอาญา และทางแพ่งกับบริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป
จำกัดนั้น เจาหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินคดีอาญา โดยใตประสานมายัง สกสค.ขอตราฟทฉบับจริง
เพื่อไชเป็นหลักฐานในการขออนุมัติหมายจับผุฑูบริหารและกรรมการบริษัท ซึ่งลาสุด
สกสค.ใตจัดส่งตราฟทดังกล่าวใหแล้ว
ส่วนคดีทางแพ่งนั้นอยู่ระหว่างการทำเอกสารรายละเอียดเสนอต่อสำนักงานอัยการสูงสุด
วามีความเสียหายอยงไรและเทาใหไร ซึ่งจะเร่งดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า
ขณะที่การนำเงินไปซื้อหุ้นบริษัทของคายนายอายุ จำกัด เทาที่ดูกระบวนการดำเนินการอยงถูกต้อง
จะมีเพียงประเด็นเดียวคือมูลค่าหุ้นที่จ่ายมีความเหมาะสมหรือไม่
ซึ่งจะมีการหารือนอกรอบกับกรรมการบริหารกองทุนต่อไป”นายพินิจศักดิ์ กล่าว